



# NER โบกักอ็อปเป่าใหม่ 10.30 บ.

■ ส่องกำไร Q2 พุ่งเจียด 200% ■ ลุยโกยรายได้ 2.44 หมื่นลบ.

นิวส์ คอนเน็คท์ - โบรกฯ ส่อง NER ผลงานไตรมาส 2/64 กำไรมีแววพุ่งเจียด 200% เซื่อกำไรสุทธิปี 64-65 โตต่อเนื่อง อ็อปเป่าราคาเป็น 10.30 บาท แนะนำ "ซื้อ"

ผู้สื่อข่าว "นิวส์ คอนเน็คท์" รายงานว่า ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า จากการประเมิน บริษัท นอร์เทิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER พบว่า [อ่านต่อหน้า 2 >](#)

# AH ปั้นรายได้ทะลุ 2.1 หมื่นล้านบาท

นิวส์ คอนเน็คท์ - AH มั่นใจรายได้ปี 64 โตทะลุ 2.1 หมื่นล้านบาท ตามอุตสาหกรรมรถยนต์พื้นโบรกฯ พันธก่าไรปีนี้มีแวพุง 501% แนะนำ "ซื้อ" เป้า 32 บาท

นายเย็บ ชู ชวน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อ่าปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ AH

เปิดเผยว่า บริษัทคาดผลดำเนินงานงวดไตรมาส 2/64 จะเติบโตได้โดดเด่น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ได้รับอานิสงส์จากอุตสาหกรรมรถยนต์พื้นตัวเร็วกว่าคาด ซึ่งปัจจุบันเห็นสัญญาณการฟื้นตัวเป็นแบบ VShape จากเดิมคาดเป็น UShape ส่งผลให้ปริมาณคำสั่งซื้อจากลูกค้า [อ่านต่อหน้า 2 >](#)

# CWT ปลื้มลูกผ่าน 2 โรงไฟฟ้าชุมชน

อบลฯ-ศรีสะเกษ นิวส์ คอนเน็คท์-CWT ปลื้ม "ชัยวัฒนากรีน" ผ่านการพิจารณาเทคนิค โรงไฟฟ้าชุมชน 2 โครงการในอุบลราชธานีและศรีสะเกษ ไขว่กำลังการผลิต COD แล้ว 14 MW

นายวีระพล ไชยธีร์รัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 รับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบ ไม่เกิน 150 เมกะวัตต์ (MW) [อ่านต่อหน้า 2 >](#)



รพ.สนาม WHA..... นายอนทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.สาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA) ขนาด 1,300 เตียง โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวจริพร จาตุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.ดับเบิลยูเอสแอล คอร์ปอเรชั่น ร่วมในพิธี





## NER

กำไรสุทธิงวดไตรมาส 2/64 จะทำได้ประมาณ 473 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 196% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ มาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น และกำไรขั้นต้น (GPM) สูงขึ้น

นอกจากนี้ ยังประเมินอัตราปันผลช่วงครึ่งแรกของปี 64 จะอยู่ประมาณ 0.16 บาท

หรือคิดเป็นผลตอบแทน 2.3%

พร้อมกันนี้ บริษัทเริ่มมีความชัดเจนเรื่องการลงทุนธุรกิจแผ่นยางรองนอนสัตว์มากขึ้น คาดเริ่มผลิตและจำหน่ายในไตรมาส 1/65 ซึ่งขณะนี้ก็มีลูกค้ารองรับแล้ว และยังไม่รวมในประมาณการ

โดยเบื้องต้นประเมินว่ากำไรสุทธิปี 64 จะเติบโต 34% เมื่อเทียบกับปีก่อนและภายในปี 65 จะเติบโตได้ 36% ดังนั้น ทางฝ่ายฯ จึงมี

มุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการของ NER ซึ่งปัจจุบันซื้อขายด้วย PER64 เพียง 6.9 เท่าจึงได้ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 10.30 บาท คงคำแนะนำ "ซื้อ"

ก่อนหน้านี้ นายชววิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NER แถลงปรับเป้าหมายรายได้ปี 64 เป็น 24,450 ล้านบาท จากเดิม 22,220 ล้านบาท และมั่นใจว่าปี 65 จะมียาได้แต่ละระดับ 28,780 ล้านบาท ●



เย็บ ชูชวอน

## AH

ทั้งรายได้และรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นมาก

ดังนั้นปี 64 บริษัทมั่นใจรายได้จะทำได้มากกว่า 21,000 ล้านบาท หรือเติบโตกว่า 20% จากปีก่อน จากสัญญาการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ และแผนงานที่วางไว้

และเชื่อมั่นผลงานช่วงครึ่งปีหลังสดใสต่อเนื่อง แม้อาจได้รับผลกระทบระยะสั้นจากปัญหาคืนส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขาดตลาด และการขัดข้องเรื่อง Supply Chain บางส่วนจากการล็อกดาวน์ในมาเลเซีย

พร้อมรักษำัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ไว้ในระดับ 10-12% หลังเน้น

บริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพในระดับสูงต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทได้ลงนามสัญญางานใหม่ "พัฒนาและผลิตเพลารถยนต์รุ่นใหม่" มูลค่างานกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี (สัญญา 7 ปี) เริ่มผลิตช่วงไตรมาส 4/64 เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เบื้องต้นจะส่งออกไปยังแอฟริกาใต้และอาร์เจนตินา

นอกจากนี้ ยังได้เดินหน้าขยายธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โดยเตรียมเปิดโชว์รูม MG แห่งใหม่แบบครบวงจร บนทำเลย่านปทุมธานี ช่วงไตรมาส 4/64 รองรับการผลิตของดีมานด์ภายในประเทศ

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า จากการประเมินกำไรสุทธิปี 64 จะเติบโตได้ 50% จากปีก่อนแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 32 บาท. ●

## CWT

โดยบริษัทย่อยของบริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด ผ่านการพิจารณา จำนวน 2 โครงการจากการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ได้แก่ 1.บริษัททุ่งศรีอุดม เพาเวอร์ จำกัด ที่ตั้ง ต.นาหอม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี และ 2.บริษัท เบญจลักษณ์ เพาเวอร์ จำกัด ที่ตั้ง ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณเสนอขายไม่เกิน 3 MW/โครงการ โดยชัยวัฒนา กรีน ถือหุ้นสัดส่วน 60% ทั้ง 2 โครงการ

ทั้งนี้ กฟภ. มีกำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 9 ก.ย. 64 และกำหนดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วันนับจากวันประกาศรายชื่อหรือภายใน 31 ธ.ค. 64 และกำหนดจ่ายไฟฟ้า



วีระพล ไชยจิรัต

เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 67 ส่วนโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณาบริษัทฯ เตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานภายในวันที่ 23 ก.ค. 64 ต่อไป ปัจจุบัน CWT มีโรงไฟฟ้าที่ COD แล้ว 2 โรง รวม 14 MW ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวล

ขนาดกำลังการผลิต 9.9 MW และโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 5 MW อีกทั้งมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา คือ โรงไฟฟ้าขยะชุมชน จ.นครสวรรค์ ขนาดกำลังการผลิต 9.9 MW ปัจจุบันได้สัญญาบริหารจัดการขยะแล้ว 25 ปี และอยู่ระหว่างขอ PPA ●



# KTBเปิดขายพันธบัตร“ยิ่งออมยิ่งได้”

นิวส์ คอนเน็กซ์ – KTB เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นยิ่งออมยิ่งได้ อีก 2 รุ่น วงเงินรวม 4 หมื่นล้านบาท รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปี ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินจองซื้อสูงสุด

นายวิรินทร์ บุญญาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB เปิดเผยว่า ธนาคารได้เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ ครั้งที่ 4 รุ่นยิ่งออมยิ่งได้ อีกจำนวน 2 รุ่น วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนประชาชนและนักลงทุนเข้าถึงการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลอย่างทั่วถึง ความเสี่ยงต่ำ ตอบโจทย์การออมลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินจองซื้อสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 ก.ค.64

ทั้งนี้ แบ่งเป็นพันธบัตรออมทรัพย์ยิ่งออมยิ่งได้ รุ่นอายุ 4 ปี วงเงิน 35,000 ล้านบาท จ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี และปีที่ 4



วิรินทร์  
บุญญาภรณ์

อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.90% ต่อปี จำหน่ายให้กับบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยสามารถซื้อได้ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT นอกจากนี้ ยังมีพันธบัตรออมทรัพย์ยิ่งออมยิ่งได้ รุ่นอายุ 10 ปี วงเงิน 5,000 ล้านบาท จ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.20% ต่อปี จำหน่ายให้กับสภาการศึกษา มูลนิธิธรรมาภิบาล สหกรณ์วัดสถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และ

องค์กรอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์แสวงหากำไร โดยจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน อย่างไรก็ตาม เพื่อสนับสนุนและให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนพันธบัตรอย่างเท่าเทียมผ่านช่องทางดิจิทัล และเป็นทางเลือกในการออมของนักลงทุนรุ่นใหม่ ประชาชนและนักลงทุนยังสามารถซื้อพันธบัตรรุ่นวอลเล็ต สบม. รุ่นอื่นๆ จากตลาดรอง ผ่านวอลเล็ต สบม. ในแอปฯ เป๋าตังได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

## ภาพข่าว



### AMR พร้อมเข้าจดทะเบียนใน SET

นายมาร์ค ศิริโก กรรมการผู้จัดการ และ นายธงชัย จิรฐิติพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายดิถดนัย สังขระมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมแถลงข่าว การเตรียมความพร้อมเพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ AMR

### ZIGA รับเกียรติบัตร ESG Emerging List ปี 64

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชิโก้ อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ZIGA เข้ารับเกียรติบัตรจาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒนา เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าอยู่ในทำเนียบกลุ่มบริษัทที่ยั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ปี 2564

